
CUSTOMER 

อุตสาหกรรม

การแข�งขันรถฟอร�มูลาวัน 

ความท�าทาย

คิดค�นผลิตภัณฑ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ที่ยิ่งใหญ�ที่สุด
เท�าที่เคยมีมา และเทคโนโลยีนี้จะต�องเป�นการใช�พื้นที่อันจํากัด
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด ภายใต�เงื่อนไขตามกฏข�อบังคับของ F1 CFD 

แนวทางการแก�ป�ญหา 

ปล�อยผลิตภัณฑ�เพาเวอร�เชิรฟเวอร�ตัวใหม�
2nd Gen AMD EPYC™ CPU 

ผลลัพท�ท่ีได� 

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให�เร็วขึ้นกว�าเดิม
สูงถึง 20 เปอร�เซนต� ทําให�การทํางานทวนคําสั่งได�มากเพิ่มขึ้น
เป�นสองเท�าต�อวัน

เทคโนโลยีที่รวดเร็วจาก AMD

โปรเซสเซอร� 2nd Gen AMD EPYC™

ทีมรถแข�ง Mercedes-AMG Petronas F1 
ยืนหนึ่งบนโพลเดียม

ด�วยโปรเซสเซอร� AMD EPYC™ CPUs
โปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC™ ช�วยเพิ่มศักดิ์ภาพในการออกแบบ 
ด�านอากาศพลศาสตร�ให�เกิดประสิทธิผลที่สูงสุดต�อตัวรถแข�ง
และเพิ่มโอกาสในการเป�นผู�ชนะในการแข�งขันรถฟอร�มูลาวัน

กรณีศึกษาของ AMD + MERCEDES-AMG PETRONAS F1

ความสําคัญของอากาศพลศาสตร�
ไซม�อน วิลเลี่ยม หัวหน�าฝ�าย Aero Development Software
ของ Mercedes-AMG Petronas F1 ได�กล�าวไว�ว�า 
“เป�าหมายสูงสุดของเราคือการได�เป�นแชมป�” 
“ระบบอากาศพลศาสตร�ของรถแข�งที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป�น 
ตัวสร�างความแตกต�างอย�างยิ่งใหญ�ให�กับทีมของเราเลยทีเดียว” 
กุญแจหลักที่จะเข�าไปถึงความสําเร็จนี้ได�ก็ต�องพึ่งพาความสามารถ
ของ Computational Fluid Dynamics (CFD) นั่นเอง 
เพราะระบบจะทําการทดสอบการเลื่อนไหลของอากาศที่ไหล 
ผ�านตัวรถ ก�อนที่มันจะได�ลงวิ่งบนสนามแข�งจริงเสียด�วยซํ้าไป 
เป�าหมายหลักของเราคือการมีระบบ CFD 
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนสนามแข�ง 
ซึ่งแน�นอนว�าเราจําเป�นที่จะต�องมีระบบ Hardware 
ที่ดีที่สุดเพื่อไปให�ถึงเป�าหมายของเรา

“เงินลงทุนในระบบคอมพิวเตอร� ได�ถูกรวมเอาไว�อยู�ในงบประมาณก�อนน้ี” 

“และน่ันมันก็นําเราไปสู�โปรเซสเซอร�ของ AMD” วิลเล่ียม 

ผู�ซ่ึงมีความคุ�นเคยกับระบบของ AMD เป�นอย�างดีต้ังแต�เข�ามาอยู�ในวงการ 

รถแข�งสูตร 1 ได�กล�าวเอาไว� “ย�านกลับไปต้ังแต�เม่ือป� ค.ศ.2012

AMD ได�คิดค�นชิปซีพียูท่ีมีช่ือเรียกขานว�า Fangio 

ซ่ึงเป�นตัวผลักดันความสามารถของชิปให�ไปสุดขอบของมันเลยทีเดียว

มันคือ AMD Opteron 6276 แต�ด�วยข�อจาํกัดเร่ืองสเป�กของ Floating-Point 

มันก็ได�แสดงให�เห็นแล�วว�าทุกอย�างไม�ได�ข้ึนอยู�กับ  clock cycles เสียท้ังหมดหรอก

กฏข�อบังคับของ FIA ในป� 2021
ได�เพ่ิมความเข�มข�นมาก 

ข้ึนไปอีกสาํหรับการใช�ระบบคอมพิวเตอร� 
โดยช่ัวโมงการใช�อุโมงลม และจาํนวนการประมวลผล 
เร่ืองการล่ืนไหลของอากาศพลศาสตร�จะถูกกําหนด 

จาํนวนคร้ังเอาไว� ซ่ึงคุณจะเลือกใช�วิธีการใดมากกว�า 
กันก็ได� แต�ต�องไม�เกินจาํนวนคร้ังท่ีกําหนดรวมเอาไว� 

ต�อมา FIA ก็เพ่ิมข�อกําหนดว�าเราจะต�องมีจาํนวน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร� ได� ไม�เกินก่ีเคร่ือง อย�างท่ีสามท่ี FIA 

ทําก็คือการกําหนดอัตราส�วน
ว�าคุณทําได�ดีแค�ไหนในการแข�งขัน 

ซึ่งทีมที่อ�อนกว�า ก็จะได�รับการเพิ่มอัตราส�วนในการใช�อุปกรณ� 
และจํานวนครั้งในการทดสอบต�างๆเพื่อให�เพิ่มขีดความสามารถของรถ 

ให�ทัดเทียมกับทีมที่เหนือกว�า สําหรับฤดูกาลแข�งขัน 2021 นั้น ทีมอันดับล�าง ๆ 
ก็จะได�เพิ่มอัตราส�วนอีก 25 เปอร�เซนต�จากทีมที่อยู�ด�านบนของตาราง 

และในป� 2022 ก็จะเพิ่มเป�น 64 เปอร�เซนต� เมื่อป� 2021 เราได�แชมป� 
ผลก็คือเราจะได�รับการอนุญาตให�ใช�เทคโนโลยีต�าง ๆ น�อยที่สุด 

ดังนั้นเราจึงจําเป�นที่จะต�องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุด
เพื่อที่จะยังคงความเป�นเจ�าสนามของเราไว� ได�เหมือนเดิม

“ถ�าเราทําผิดพลาดไปแค�ไม�กี่ชั่วโมง 

มันก็จะส�งผลกระทบกับเรา 

อย�างร�ายแรงทีเดียว 

ดังนั้นระบบที่เราเลือกใช�นั้น

จะต�องมีความทนทาน 

และเชื่อถือได�อย�างยิ่งยวด

ซึ่งแน�นอนว�า EPYC 

ไม�เคยทําให�เราพบกับความผิดหวังเลย” 

ไซม�อน วิลเลี่ยม หัวหน�าฝ�าย

Aero Development Software

ของ Mercedes-AMG Petronas F1

ทีมรถแข�ง Mercedes-AMG Petronas F1 ได�รับความสําเร็จ 
จากการแข�งขันรถสูตร 1 เป�นอย�างมากมาอย�างยาวนาน 
ป�จจัยหลักที่มีผลอย�างมากต�อความสําเร็จนี้ก็เนื่องมาจาก 
ทีมนักออกแบบที่สามารถออกแบบรถแข�งของตนให�เอาชนะ 
ด�านอากาศพลศาสตร� ได�อย�างน�าทึ่ง  ตั้งแต�ในช�วงปลายป� ค.ศ.1970 
ทีมนักออกแบบได�ค�นพบความจริงที่ว�า การเลื่อนไหลของอากาศ- 
พลศาสตร�นั้นมีผลต�อความเร็วของรถเป�นอย�างยิ่ง และตั้งแต�นั้นมา 
การจัดการในเรื่องนี้ให�ประสบความสําเร็จได� 
ก็ต�องพึ่งพาความช�วยเหลือจากระบบคอมพิวเตอร�อันทันสมัยนั่นเอง 
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร� ได�ถูกนํามาใช�เพิ่มขึ้น
อย�างต�อเนื่องในห�วงเวลานั้น และในป�จจุบันนี้ 
การแข�งขันอันดุเดือดที่นักแข�งต�างกําลังหํ้าหั่นกัน
บนสนามแข�งนั้น ข�อมูลต�าง ๆ ได�ถูกถ�ายถอด
ตรงเข�าสู�ศูนย�ข�อมูลกลางเพื่อให�ระบบเทคโนโลยี
ที่ลํ้าสมัยได�ทําการประมวลผล และแก� ไข 
สถานการณ�เกมส�การแข�งขันให�ทีมได�กําชัย
เหนือคู�แข�ง ซึ่งแน�นอนว�า ทีมนักวิเคราะห�ของ
Mercedes-AMG Petronas F1 ทราบดีว�า
มีแต�โปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC™ 
เท�านั้นที่สามารถตอบสนองความต�องการ
ของทั้งนักแข�ง และทีมงาน
ผู�เกี่ยวข�องทุกคนได�ตรงเป�าหมาย และให�ผลสัมฤทธ�ที่สูงสุด



ประสิทธิภาพและค�าความประหยัดที่เกิดขึ้นทั้งหมด เคลมโดย Mercedes-AMG Petronas F1 ซึ่งไม�ได�รับการรับรองจาก AMD อย�างอิสระซึ่งขึ้นอยู�กับตัวแปรต�างๆที่เกี่ยวข�อง ซึ่งมีผลต�อ Mercedes-AMG Petronas F1 
เท�านั้น มิได�มีความเกี่ยวข�องใดๆกับ GD-181
©2022 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, EPYC, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, 
Inc.ชื่อผลิตภัณฑ�ใดๆที่ใช�ในบทความนี้เป�นไปเพื่อการระบุประเภทผลิตภัณฑ�เพียงเท�านั้น และอาจจะเป�นเครื่องหมายทางการค�าของบริษัทที่เกี่ยวข�อง

เราพร�อมแล�วสําหรับความท�าทายที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลแข�งขันหน�า
โปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC™ จะช�วยให�  Mercedes F1 
ยืนโต�รับมือกับการแข�งขันที่เข�มข�นในอนาคตได�อย�างภาคภูมิ ในฤดูกาล 2022 นี้ 
เราจะต�องเจอกับการยกระดับข�อบังคับทางเทคโนโลยีที่เข�มงวดขึ้นจาก FIA 
อย�างไม�ต�องสงสัย และนั่นจะเป�นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับเรา 
ดังนั้นเราจึงต�องเริ่มลงมือกับการออกแบบรถแข�งของเราให�เร็วที่สุดเท�าที่จะทําได� 
เซิรฟเวอร�ของ AMD EPYC จะทําให�เราสามารถทําการประมวลผลได�เร็วยิ่งขึ้นกว�าเดิม 

ถ�าเราสามารถได�รับผลของการประมวลผลกลับมาภายในวันเดียวกัน เราก็จะสามารถแก� ไขข�อมูล 
และส�งมันกลับไปประมวลผลครั้งใหม�ได�ในทันที และเมื่อมันถูกส�งกลับมาอีกครั้งในตอนเช�า 
เราก็จะมีตัวทดสอบถึงสองตัวไม�ใช�แค�ตัวเดียว คุณจําเป�นที่จะต�องมีระบบ Hardware 
ที่ถูกต�องถึงจะทําเช�นนั้นได� วิลเลี่ยมได�สรุปใจความสําคัญเอาไว�ว�า
“ผลกระทบที่ใหญ�ที่สุดที่เราจะต�องเจอก็คือ การออกกฏว�าเราจะสามารถทําการประมวลผลทาง 
Geometries ได�กี่ครั้งนั่นเอง” ซึ่งผมมั่นใจว�าจํานวนครั้งของเราจะต�องถูกลดลงอย�างแน�นอน 
มันขึ้นอยู�กับว�าเราจะทําได�ดีแค�ไหนบนสนามแข�ง ถ�าเราสามารถจบการแข�งขันอยู�บนอันดับต�น ๆ 
เราก็จะต�องทําการประมวลผลได�ในจํานวนครั้งที่น�อยลง และนั่นย�อมจะต�องเปลี่ยนแปลงวิธีในการทํางาน 
ของเราออกไป เพื่อให�ยังคงประสิทธิภาพที่สูงสุดเอาไว� ด�วยระบบ Hardware ตัวใหม�ของเรา 
มันก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได�อย�างยอดเยี่ยมเชียวหล�ะ 
เรายังคงประสิทธิภาพในการทํางานไว� ได�อย�างสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อเราเปรียบเทียบกับคู�แข�งของเรา 
ตัวเซิรฟเวอร�เองก็มีความน�าเชื่อถือสูง เพราะมันทําให�เราทํางานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพวันแล�ววันเล�า 
โปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC ทําให�เรายืนอยู�เหนือคู�แข�งทั้งปวง 
มันเป�นเครื่องจักรสําคัญที่ส�งผลต�อการแพ�หรือชนะของทีม 
ผมเองก็ไม�รู�ว�าจะอธิบายให�คุณเห็นถึงความสําคัญของมันมากไปกว�านี้ได�อย�างไรแล�ว 
การที่เราได�มันมาเป�นส�วนหนึ่งของทีมเป�นความยิ่งใหญ�และความได�เปรียบแบบที่ไม�รู�ว�า
จะยกอะไรมาเปรียบเทียบให�เห็นภาพได� “AMD ช�วยให�เราไปถึงจุดหมายของเราด�วยการประมวลผล
ที่รวดเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถย�นระยะเวลาในการทํางานลงได�ถึงครึ่งหนึ่ง 
ต�องขอขอบคุณระบบการประมวลผลที่เร็วขึ้น 20 เปอร�เซนต�”

amd.com/epycsignup 

About Mercedes-AMG Petronas F1 เกี่ยวกับ AMD
เป�นระยะยาวนานกว�า 50 ป�ที่ AMD ได�คิดค�นนวัตกรรมที่ลํา้สมัยทางเทคโนโลยีมาอย�างต�อเนื่อง 
ไม�ว�าจะเป�นระบบการประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพ หรือระบบกราฟฟ�กเสมือนจริงที่ทรงพลัง 
คนนับล�าน ล�าน บริษัทชั้นนําใน 500 Fortune หรือว�าจะเป�นนักวิจัยที่ทํางานซับซ�อนทั่วโลก 
ต�างก็พึ่งพาระบบเทคโนโลยีจาก AMD เป�นเครื่องมือที่ช�วยปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของงาน 
และคุณภาพชีวิต การทํางาน และการพักผ�อนหย�อนใจของพวกเขาเหล�านั้นให�ดีขึ้นกว�าเดิม 
พนักงานของ AMD ทุกคน 
ต�างก็มุ�งความสนใจของตนไปสู�การพัฒนาผลิตภัณฑ�ให�มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไปให�ถึงขีดจํากัด
ของทุกๆผลิตภัณฑ� เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว�า AMD จะทําให�วันพรุ�งนี้ดีขึ้นได�อย�างไร 
เข�าชมข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่   website, blog, LinkedIn and Twitter pages. 

“EPYC คือผู�นําในเรื่องของการมอบ 
ประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงที่สุด 
และยังช�วยให�เราประหยัดพื้นที่ใช�สอยไป 

ได�มากโขทีเดียว”
ไซม�อน วิลเลี่ยม หัวหน�าฝ�าย

Aero Development Software
ของ Mercedes-AMG Petronas F1

“AMD ช�วยให�เราไปถึงจุดหมายของเราด�วยการประมวลผลที่รวดเร็วที่สุด 
มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถย�นระยะเวลาในการทํางานลงได�ถึงครึ่งหนึ่ง 

ต�องขอขอบคุณระบบการประมวลผลที่เร็วขึ้น 20 เปอร�เซนต�”
ไซม�อน วิลเลี่ยม หัวหน�าฝ�าย Aero Development Software

ของ Mercedes-AMG Petronas F1

กรณีศึกษาของ AMD + MERCEDES-AMG PETRONAS F1

Mercedes-AMG Petronas F1 Team มีสถานที่ตั้งอยู�ที่เมือง Brackley ประเทศอังกฤษ โดยมี Daimler 
AG เป�นเจ�าของร�วมกับ CEO และ Team Principal Toto Wolff ประวัติศาสตร�ของทีม Mercedes 
ที่เกี่ยวกับการแข�งขันฟอร�มูลาวัน นั้นเริ่มมาตั้งแต�ป� ค.ศ. 1954 โดยมีนักขับชื่อ Juan Manual Fangio 
ที่เอาชนะแชมป�เป��ยนชิปได�ถึงสองสมัย หลังจากที่ Mercedes ได�ถอนตัวออกจากการแข�งขันในป� ค.ศ.1955 
Mercedes ก็ได�กลับมาอีกครั้งในป� ค.ศ.1994 ในฐานะผู�สนับสนุนเครื่องยนต�สําหรับใช�ในการแข�งขัน 
โดยชนะ 1 ครั้งสําหรับ Constructor’s และชนะ 3 ครั้งสําหรับ Driver’s ร�วมกับผู�ผลิตรถยนต�ยี่ห�อ  
McLaren และในป� ค.ศ.2010 Mercedes ก็ได�กลายเป�นทีมที่เข�าร�วมการแข�งขันในฟอร�มูล�าวันมาโดยตลอด 
หลังจากที่ได�เข�าซื้อ Brawn GP ตั้งแต�นั้นเป�นต�นมา Mercedes ก็ได�ชนะการแข�งขันถึง 124 ครั้ง 
ขึ้นรับรางวัลบนโพเดี้ยม 264 ครั้ง ชนะ Constructors’ Championships 8 ครั้ง และชนะ Drivers’ 
Championships 9 ครั้ง สามารถเข�าชมข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ mercedesamgf1.com/en. 

ต�องการเรียนรู�เพิ่มเติมว�าโปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC™ 
จะช�วยเพิ่มศักดิ์ภาพให�กับธุรกิจของท�านได�อย�างไรบ�าง ?

เข�าไปลงชื่อ
เพื่อรับข�อมูลจากศูนย�ข�อมูลกลางของเราได�ที่ 

ซึ่งแน�นอนว�า EPYC ไม�เคยทําให�เราพบกับความผิดหวังเลย ระยะเวลาในการทํางานของเรามันสั้นมาก 
ตั้งแต�เริ่มการออกแบบ ไปยัง CFD แล�วก็ส�งต�อไปทดลองในอุโมงลม แล�วก็ลากไปจนถึงการผลิตตัวรถแข�งจริง 
นี่มันวัดกันเป�นรายสัปดาห�เชียวนะ ความจริงก็คือเราสามารถทํามันได�อย�างต�อเนื่องตลอดช�วงป�ที่ผ�านมา 
และนั่นก็คือกุญแจหลักแห�งความสําเร็จของเราเลย

เพื่อให�เป�นไปตามกฏระเบียบใหม�ในการประมวลผล
วิลเลี่ยมได�กล�าวไว�ว�า “เราเองก็พยายามที่จะทํามันให�ดีที่สุดที่อยู�ในกรอบกฏิกานั่นแหล�ะ รวมไปถึงการใช�วิธี 
การคํานวนแบบดิบๆเองก็ตาม” “แถมยังมีระบุไว�อีกด�วยนะว�าเราจะสามารถคํานวนเรื่อง Geometries 
ได�กี่ครั้งในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งโดยปกติแล�วก็ประมาณ 8 สัปดาห�”
เราเองก็พยายามทําดีที่สุดที่จะรีดเอา CFD ออกมาให� ได�เต็มประสิทธิภาพ
โดยที่ไม�ไปแหกกฏของ FIA โควต�าที่เรามีสิทธิที่จะประมวลผลเรื่อง Geometries 
ได�คือการทําซิมมูเลชั่นได� ไม�เกิน 1800 ครั้งในระยะเวลา 8 สัปดาห� 
สิ่งที่เราทําก็คือทํางานให� ได�มากที่สุดต�อวงรอบนาฬ�กา ยิ่ง CFD
ทําการประมวลผลได�มากเท�าไหร� ก็ยิ่งส�งผลดีต�อทีมของเรา

โปรเซสเซอร�ของ AMD EPYC™ 
ก็ได�พิสูจน�ตัวเองให�เราเห็นครั้งแล�วครั้งเล�าว�ามันคือเทคโนโลยีที่คุ�มค�าและดีที่สุด
เท�าที่เคยมีมา มันสามารถรับมือกับกฏเกณฑ�ใหม�ๆได�อย�างเหลือเชื่อ 
และทําให�ระบบที่เราใช�อยู�นั้นสดและทันสมัยต�อเหตุการณ�อยู�ตลอดเวลา 
ประสิทธิภาพคือกุญแจหลักแห�งความสําเร็จในการใช�ตัดสินใจใดๆ 
เราจะเห็นได�ชัดเจนเลยจากการเปรียบเทียบระหว�าง AMD กับระบบที่คู�แข�งของเราใช�อยู� 
จํานวนการไขป�ญหาของ CFD คือป�จจัยที่ชี้เป�นชี้ตายในการทาํการเปรียบเทียบใดๆระหว�างทีมคู�แข�ง 
เราจําเป�นที่จะต�องเริ่มต�นให�ถูกต�อง ถ�าเราจะเลือกใช�ระบบใดระบบหนึ่ง 
เพราะเราจะต�องติดอยู�กับมันไปอีกถึงสามป� อีกหนึ่งป�จจัยที่เราจะเลือกใช�ระบบใดก็ตาม 
ถ�ามันจะต�องใช�พื้นที่เกือบทั้งหมดของศูนย�ข�อมูลของเรา 
เราก็คงจะไม�เลือกมันเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของทีมอย�างแน�นอน

“EPYC คือผู�นําในเร่ืองของการมอบประสิทธิภาพในการประมวลผลท่ีสูงท่ีสุด 
และยังช�วยให�เราประหยัดพ้ืนท่ีใช�สอยไปได�มากโขทีเดียว” เราเลือกใช�โปรเซสเซอร�จาก 2nd Generation 
AMD EPYC™ เพ่ือเข�ามาทดแทนโปรเซสเซอร�ตัวเก�าท่ีเราใช�มาสามป�คร่ึงจากผู�ผลิตรายอ่ืน 
เราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให�สูงข้ึนถึง 20 เปอร�เซนต� น่ีเป�นเร่ืองใหญ�มากเลยนะ 
เพราะโดยปกติแล�ว เม่ือเราเปล่ียนมาใช�ระบบใหม� เราก็มองว�าแค�เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลได�ซัก 1-2 เปอร�เซนต�น่ีก็นับว�าเย่ียมแล�ว ระบบใหม�น้ีทําให�เราสามารถท่ีจะเพ�งความสนใจ
ไปท่ีเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด�านอากาศพลศาสตร�ได�อย�างเต็มท่ี 
ความน�าเช่ือถือของระบบก็อยู�ในข้ันดีเย่ียม ถ�าเราทําผิดพลาดไปแค�ไม�ก่ีช่ัวโมง 
มันก็จะส�งผลกระทบกับเราอย�างร�ายแรงทีเดียว
ดังน้ันระบบท่ีเราเลือกใช�น้ันจะต�องมีความทนทาน และเช่ือถือได�อย�างย่ิงยวด
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